



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันพุธที่ 2 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2550 หน้า 27

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

พระเทพฯทรงเน้นพัฒนา4ด้าน

โดย มติชน วัน พุธ ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 02:01 น.

ศึกษา-สุขภาพ-รายได้-รักษาสังแวดล้อม อธิการฯมศวฯจี้.ให้สิทธิพิเศษผู้พิการ

นายวิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวตอนหนึ่งในการบรรยายเรื่อง บทบาทของมหาวิทยาลัยกับเยาวชนผู้มีความต้องการพิเศษ และเยาวชนผู้ด้อยโอกาส ในการสัมมนาวิชาการเรื่อง มหาวิทยาลัยกับนโยบายการให้โอกาสเข้าถึง การศึกษาระดับอุดมศึกษาของเยาวชนผู้มีความต้องการพิเศษ และเยาวชนผู้ด้อยโอกาสใน ถิ่นทุรกันดาร ในวัน มศว ว่า มศว เป็นมหาวิทยาลัยที่มีนิสิตที่เป็นผู้พิการศึกษาอยู่ จึงเปิด โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ และเด็กที่มีความต้องการพิเศษ แห่งชาติ เพื่อสนับสนุนการศึกษาและวิจัยโดยเฉพาะ และให้ความรู้กับผู้ปกครอง ครูอาจารย์ ในการที่จะอยู่ร่วมกันในสถานศึกษา และสังคม นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังถือความพิการเป็น สิทธิพิเศษในการพิจารณาเข้าศึกษาต่อเพื่อให้โอกาส และความเท่าเทียมกันในการได้รับ การศึกษา เรื่องอุปกรณ์ และสื่อการศึกษาที่จะใช้ในการเรียนการสอน ตนเห็นว่ามีความพร้อม เพราะปัจจุบันสามารถใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยได้มาก

ว่าที่ ร.ต.กิตติ ชันธมิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี กล่าวในการปาฐกถาพิเศษเรื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับ โครงการเพื่อเยาวชนผู้ด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร ว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงให้ความ ช่วยเหลือประชาชนในชนบทตั้งแต่ยังทรงศึกษาอยู่ เน้นการพัฒนาที่คุณภาพของคนเป็นหลัก โดยยึด หลักการพัฒนาแบบบูรณาการ โดยการพัฒนาควบคู่กันไปทั้ง 4 ด้าน คือ 1.ด้านการศึกษา 2.สุขภาพ อนามัย 3.สร้างรายได้จากอาชีพเสริม และ 4.การรักษาสิ่งแวดล้อม โดยที่ไม่เข้าไปทำลายวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และจิตใจที่ดั้งเดิมที่มีอยู่เดิม มศว ได้สนองโครงการในพระราชดำริ หลายโครงการ เช่น โครงการเพชรในตม โครงการบัณฑิตคืนถิ่น โครงการครุวิทยาศาสตร์คืนถิ่น เป็น ต้น เพื่อเน้นให้บัณฑิตที่จบการศึกษากลับไปพัฒนาท้องถิ่นของตน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทั้งนี้ ที่ประชุมได้สรุปว่าสังคมต้องให้โอกาสกับคนพิการเข้าศึกษาใน ระดับอุดมศึกษา เปลี่ยนทัศนคติในการมองคนพิการว่าเป็นผู้ที่มีสิทธิเท่าเทียมกับทุกคน ไม่มองว่าเป็น ส่วนเกินของสังคม ที่สำคัญอาจารย์ผู้สอน และเพื่อนร่วมชั้นเรียนต้องทำให้ผู้พิการมีความรู้สึก ปลอดภัยทั้งกาย และใจ ในการที่จะอยู่ร่วมกันในสถานศึกษา

หน้า 27